



ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๐

สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล เกี่ยวกับระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
เกี่ยวกับระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบฟอร์มการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ให้จังหวัดแจ้งเทศบาลและเมืองพัทยาทราบ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลขอเรียนว่า คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล เกี่ยวกับระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ โดยจัดทำประกาศคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล เกี่ยวกับระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลและเมืองพัทยาที่ประสงค์จะขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอแจ้งประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล เกี่ยวกับระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ โดยสามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หรือ QR Code ท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเทศบาลและเมืองพัทยาทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพุทธิพร พลอยฝึกแว่น)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เลขานุการคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ฝ่ายส่งเสริมกิจการกองทุนท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๑๒

ผู้ประสานงาน นายปัญญาพล พระจันทร์ โทร. ๐๘-๐๐๗๒-๗๐๔๓

